



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ศูนย์โควิดฯ มท.

ส่วนราชการ สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.) โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ (มท.) ๕๐๑๘๘

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๘๒๑

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่น ๆ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่น ๆ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม นั้น

ในการนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้สรุปผลการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) www.moicovid.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สรุปผลการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่น ๆ ผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล (Video Conference)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	ประเด็นสำคัญ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)		
<p>๑.๑ การเตรียม ความพร้อม การฉีดวัคซีน ป้องกันโรค โควิด - 19 ของจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อнуพงษ์ เผ่าจินดา) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธาน กรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ประธานกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ดังนี้</p> <p>๑. บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19</p> <p>๒. สำรวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ของ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอต่อจำนวน ผู้ต้องการฉีดวัคซีนในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ให้สำรวจความต้องการของประชาชนที่อาศัย อยู่จริงในพื้นที่ ไม่จำกัดเฉพาะประชาชนที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน โดยพิจารณา ดำเนินการใน ๒ แนวทางตามลำดับ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ดำเนินการเข้าถึงทะเบียนพร้อมกันทุกพื้นที่ทั่วประเทศ</p> <p>๒.๒ หากการเข้าถึงทะเบียนพร้อมกันทำให้ระบบขัดข้อง ขอให้บริหาร จัดช่วงเวลาในการลงทะเบียนของแต่ละอำเภอให้แตกต่างกัน เพื่อลดความหนาแน่น ในการเข้าระบบ</p> <p>นอกจากนี้ ขอให้พิจารณากำหนดแนวทางเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ได้ด้วยตนเอง ให้สามารถเข้าถึง การลงทะเบียนได้ด้วย</p> <p>๓. จัดเตรียมสถานที่ พร้อมบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ รองรับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด - 19 ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ลงทะเบียนในพื้นที่ อย่างน้อยอำเภอละ ๑ แห่ง และซักซ้อมระบบให้มีความพร้อมภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยบูรณาการ ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการ การฉีดวัคซีน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณา การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยง ในการติดเชื้อของครูและนักเรียน ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด บูรณาการ การทำงานร่วมกับบุคลากรในพื้นที่ เช่น นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>ศบค.มท./ ทุกจังหวัด/ กทม.</p>

ประเด็น	ประเด็นสำคัญ/ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ในระดับจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครต่าง ๆ ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด</p>	
<p>๑.๒ มาตรการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจิณา) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ประธานกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ดำเนินมาตรการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย ดังนี้</p> <p>๑. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด ซึ่งอาจนำไปสู่การเข้ามาของโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ที่มีความรุนแรงได้</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดในพื้นที่ชายแดนบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับกองกำลังป้องกันชายแดน ซึ่งรวมถึงตำรวจภูธรจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นและป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย</p> <p>๓. ขอให้จังหวัดในพื้นที่ชั้นในกำชับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครในพื้นที่ ตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงานในพื้นที่ไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันป้องกันปัญหาดังกล่าว</p> <p>ประเด็นสำคัญของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)</p> <p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการควบคุม การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>๒. กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการกำกับและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และขอให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ข้างต้น</p>	<p>ศบค.มท./ ปค./สตร.สป./ ทุกจังหวัด/ กทม.</p>
<p>๑.๓ การป้องกันการรวมกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด - 19</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจิณา) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ประธานกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร รณรงค์เพื่อลดการรวมกลุ่มของประชาชน รวมทั้งติดตามตรวจสอบไม่ให้เกิดการลักลอบเล่นการพนันและกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างเด็ดขาด</p>	<p>ศบค.มท./ ทุกจังหวัด/ กทม.</p>

ประเด็น	ประเด็นสำคัญ/ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.๔ มาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก (Active Case Finding)</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจินดา) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ประธานกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก (Active Case Finding) อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในจังหวัดและเขตเมืองใหญ่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด - 19 เป็นจำนวนมาก โดยเน้นการตรวจคัดกรองในพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และสถานที่เสี่ยงที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง เช่น สถานประกอบการ/โรงงาน ตลาด เป็นต้น</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก (Active Case Finding) ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้ผู้นำในพื้นที่ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองเชิงรุกบุคคลกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่</p>	<p>ศบค.มท./ ทุกจังหวัด/ กทม.</p>
<p>๑.๕ มาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจินดา) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ประธานกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ประกอบด้วย การเว้นระยะระหว่างกัน (Distancing) การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ (Mask Wearing) การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลล้างมือ (Hand Washing) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ (Temperature Check) การตรวจหาเชื้อโควิด - 19 (Testing) และการใช้แอปพลิเคชัน (Application) ทั้งไทยชนะ (Thaichana) และหมอชนะ (MorChaNa) โดยดำเนินการควบคุมไปกับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน</p>	<p>ศบค.มท./ ทุกจังหวัด/ กทม.</p>
<p>๑.๖ การจัดตั้งและขับเคลื่อนการดำเนินการโรงพยาบาลสนามและระบบส่งต่อ</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจินดา) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ประธานกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนการดำเนินการโรงพยาบาลสนาม/Hospital ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องมีระบบบริหารจัดการสุขอนามัย ระบบคัดกรองผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม/Hospital และระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลหลัก</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาให้บุคลากรของสำนัก/กองด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลและบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด - 19 ในพื้นที่</p>	<p>ศบค.มท./ ทุกจังหวัด/ กทม.</p>
<p>๑.๗ มาตรการช่วยเหลือประชาชน</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจินดา) ขอให้การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค สนับสนุนการดำเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ำประปาสำหรับโรงพยาบาลสนามตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจ</p>	<p>ศบค.มท./ กฟน./กฟภ./ กปน./กปภ. ทุกจังหวัด/</p>

ประเด็น	ประเด็นสำคัญ/ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><u>ประเด็นสำคัญของผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง (นายวิลาศ เถลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง) และผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายประดิษฐ์ เพ็ญฟู ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)</u></p> <p>การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๒ เดือน รวมทั้งสนับสนุนด้านไฟฟ้าสำหรับโรงพยาบาลสนาม</p> <p><u>ประเด็นสำคัญของผู้แทนการประปานครหลวง (นางสาวบุษกร พฤษอาโนชา ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๑๐) และผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค (นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค)</u></p> <p>๑. การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินมาตรการลดค่าน้ำประปาร้อยละ ๑๐ ของยอดการใช้น้ำในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔ สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) โดยไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ</p> <p>๒. การประปานครหลวงได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๓๐,๐๐๐ ขวด และการประปาส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ขวด สำหรับโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ</p> <p>๓. การประปานครหลวงได้สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบุษราคัม ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้เตรียมการสำรวจถังพักน้ำเพื่อรองรับการใช้น้ำประปาในโรงพยาบาลสนาม</p>	กทม.
๒. ข้อราชการอื่น ๆ		
<p>๒.๑ โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานราก</p>	<p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</u></p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามหลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><u>ประเด็นสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)</u></p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดส่งข้อเสนอแผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดแล้ว ต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับเขตตรวจราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากนั้นเมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้จังหวัดจัดส่งข้อเสนอแผนงาน/โครงการให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการที่จะเสนอของบประมาณก่อนจัดส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป</p> <p><u>ประเด็นสำคัญของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)</u></p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับเขตตรวจราชการแต่ละเขตเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งให้</p>	สพจ.สป./ ทุกจังหวัด

ประเด็น	ประเด็นสำคัญ/ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	กระทรวงมหาดไทยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป	
๒.๒ การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน	<p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจิสดา)</u> ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งขอให้อาศัยกลไกต่าง ๆ ช่วยเหลือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนขอให้เร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูภายหลังเกิดสาธารณภัยเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตในสภาพปกติให้เร็วที่สุด</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)</u> ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงทำความเข้าใจและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้จังหวัดสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน</p> <p><u>ประเด็นสำคัญของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</u> เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับหน่วยงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์และปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน ๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้นายอำเภอที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติ ๓. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแจ้งเตือนภัยไปยังพื้นที่ผ่านกลไกต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีหอเตือนภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในพื้นที่ สามารถแจ้งเตือนภัยผ่านหอเตือนภัยดังกล่าวได้ ๔. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความจำเป็นต้องจัดตั้งศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแจ้งให้จังหวัดรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป สำหรับจังหวัดที่มีศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทานขอให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสามารถใช้งานศูนย์พักพิงฯ ได้ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้น ๕. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยังคงมีปัญหาลาดแคลนน้ำในพื้นที่ บริหารจัดการสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย ทั้งนี้ ขอให้วางแผนในการผันน้ำไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำไปยังพื้นที่รับน้ำ จังหวัดสามารถขอรับการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตได้ 	<p>ปภ./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ประเด็นสำคัญ/ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.๓ การจัดตั้งศูนย์ อำนวยการจัด ความยากจน และพัฒนาคน ทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดโดยอาศัยข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งแนวทางที่ชัดเจนให้จังหวัดทราบต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบ ค้นหา และจำแนกข้อมูลคนยากจนในพื้นที่ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>ประเด็นสำคัญของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) และศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) และศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่</p>	<p>พช./ สนผ.สป./ ทุกจังหวัด/ กทม.</p>
<p>๒.๔ การป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ขอให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยเน้นการรณรงค์เพื่อลดจำนวนผู้เสพยาเสพติด (Demand) และผู้ค้ายาเสพติด (Supply)</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยอาศัยกลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตรวจสอบข้อมูลผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด โดยอาจกำหนดเป็นประเด็นสำหรับใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน</p> <p>ประเด็นสำคัญของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชยาวุธ จันทร) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถจัดประชุม</p>	<p>ศอ.ปส.มท./ ปค./พช./สถ./ ทด./ทุก จังหวัด</p>

ประเด็น	ประเด็นสำคัญ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย เช่น คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด (กบร.จังหวัด) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) เป็นต้น ผ่านระบบออนไลน์ได้เช่นกัน	
๒.๕ การดำเนินการเกี่ยวกับป้ายพระบรมฉายาลักษณ์และชুমประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่	<p style="text-align: center;"><u>ประเด็นสำคัญของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชยวุธ จันทร)</u></p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดูแลป้ายพระบรมฉายาลักษณ์และชুমประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ ให้อยู่ในความเรียบร้อยและเหมาะสม</p>	กก.สป./ ทุกจังหวัด

สำนักนโยบายและแผน สป.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.